

แนวปฏิบัติการสอนและการสอบเพื่อระดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

ประเภท	คุณสมบัติ	ขั้นตอนการดำเนินงาน						หมายเหตุ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	
<p>สำรอง</p> <p>- ลูกเสือ เนตรนารี</p> <p>- คณะกรรมการสอบวิชาพิเศษ</p>	<p>- ได้สอบผ่านดาวดวงที่ ๑</p> <p>- ผ่านพิธีเข้าประจำกอง</p> <p>- ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อนประเภทสำรองเป็นหัวหน้า</p> <p>- ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง</p> <p>ชั้นความรู้เบื้องต้นเป็นผู้ช่วย</p>	<p>- ขออนุมัติโครงการสอบวิชาพิเศษ โดยกำหนดวัน เดือน ปีที่จะทำการสอบและสถานที่สอบไปยังสำนักงานลูกเสือจังหวัด</p> <p>- แจ้งวิชาที่จะสอบทุกวิชา</p> <p>- แจ้งรายชื่อคณะกรรมการการสอบพร้อมคุณวุฒิทางลูกเสือ หัวหน้ากรรมการแต่ละวิชา</p> <p>ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อนประเภทสำรอง</p> <p>ส่วนกรรมการผู้ช่วยต้องผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง</p> <p>ชั้นความรู้เบื้องต้น</p>	<p>- ขออนุญาตสอบวิชาพิเศษจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย ๗ วัน</p>	<p>- ได้รับหนังสือตอบอนุญาตจากสำนักงานลูกเสือจังหวัด</p>	<p>- ดำเนินการจัดสอบตามกำหนดวัน เดือน ปีที่กำหนด</p>	<p>- เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้วให้สถานศึกษา รายงานผลการสอบ โดยส่งหลักฐานประกอบการอนุมัติ ดังนี้</p> <p>๑. รายชื่อลูกเสือ/เนตรนารีที่เข้าสอบ จำนวน ๒ ชุด โดยมีประธานกรรมการสอบ และกรรมการลงชื่อรับรอง ร่วมกันอย่างน้อย ๓ คน</p> <p>๒. ส่งข้อสอบภาคทฤษฎีของทุกวิชา (อย่างน้อยวิชาละ ๒๐ ข้อ)</p> <p>๓. ส่งข้อสอบภาคปฏิบัติของทุกวิชา</p>	<p>- เมื่อได้รับอนุมัติผลการสอบจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดแล้ว ให้ทำเรื่องขออนุญาตชื่อเครื่องหมายวิชาพิเศษตามที่ได้ไปอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้ออกหนังสืออนุญาตนำไปติดต่อซื้อเครื่องหมายวิชาพิเศษที่ร้านลูกเสือ หรือร้านค้าขององค์การค้าครูสภาพต่อไป</p> <p>- หลักฐานการสอบจะต้องแสดงไว้ในสส.๖ ทะเบียนกองลูกเสือสำรองและในสส.๑๕</p> <p>บัตรประจำตัวลูกเสือสำรองเพื่อเป็นหลักฐานการสอบได้</p>	<p>ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ ๑๔๓ (๒) (๓)</p>

แนวปฏิบัติการสอนและการสอบเพื่อประดับเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษ

ประเภท	คุณสมบัติ	ขั้นตอนการดำเนินงาน						หมายเหตุ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	
<p>สามัญ</p> <p>- ลูกเสือ เนตรนารี</p> <p>- คณะกรรมการสอบวิชาชีพพิเศษ</p>	<p>- สอบได้เครื่องหมายลูกเสือตรี</p> <p>- ผ่านพิธีเข้าประจำกอง</p> <p>- ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ประเภทสามัญ เป็นหัวหน้า</p> <p>- ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ</p> <p>ขั้นความรู้เบื้องต้น เป็นผู้ช่วย</p>	<p>- ขออนุมัติโครงการสอบวิชาชีพพิเศษ โดยกำหนดวัน เดือน ปีที่จะทำการสอบและสถานที่สอบไปยังสำนักงานลูกเสือจังหวัด</p> <p>- แจ้งวิชาที่จะสอบทุกวิชา</p> <p>- แจ้งรายชื่อคณะกรรมการสอบพร้อมคุณวุฒิทางลูกเสือ หัวหน้ากรรมการแต่ละวิชา</p> <p>ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน ประเภทสามัญ</p> <p>ส่วนกรรมการผู้ช่วยต้องผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ</p> <p>ขั้นความรู้เบื้องต้น</p>	<p>- ขออนุญาตสอบวิชาพิเศษจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดล่วงหน้าก่อนสอบอย่างน้อย ๗ วัน</p>	<p>- ได้รับหนังสือตอบอนุญาตจากสำนักงานลูกเสือจังหวัด</p>	<p>- ดำเนินการจัดสอบตามกำหนดวัน เดือน ปีที่กำหนด</p>	<p>- เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้วให้สถานศึกษา รายงานผลการสอบ โดยส่งหลักฐานประกอบการอนุมัติ ดังนี้</p> <p>๑. รายชื่อลูกเสือ/เนตรนารีที่เข้าสอบ จำนวน ๒ ชุด โดยมีประธานกรรมการสอบ และกรรมการลงชื่อรับรองร่วมกันอย่างน้อย ๓ คน</p> <p>๒. ส่งข้อสอบภาคทฤษฎีของทุกวิชา (อย่างน้อยวิชาละ ๒๐ ข้อ)</p> <p>๓. ส่งข้อสอบภาคปฏิบัติของทุกวิชา</p>	<p>- เมื่อได้รับอนุมัติผลการสอบจากสำนักงานลูกเสือจังหวัดแล้ว ให้ทำเรื่องขออนุญาตซื้อเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษตามที่ได้สอบได้</p> <p>ไปอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้ออกหนังสืออนุญาตนำไปติดต่อซื้อเครื่องหมายวิชาชีพที่ร้านลูกเสือหรือร้านค้าขององค์การค้าครูสภาต่อไป</p> <p>- หลักฐานการสอบจะต้องแสดงไว้ใน ลส.๗ ทะเบียนกองลูกเสือสามัญและใน ลส.๑๖ บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญเพื่อเป็นหลักฐานการสอบได้</p>	<p>ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาชีพพิเศษ พ.ศ. ๒๕๐๙ ข้อ ๑๔๓ (๒) (๓)</p> <p>- การสอบวิชาชีพพิเศษของประเภทสำรองและสามัญต้องทำเรื่องขออนุญาตสอบก่อน เมื่อได้รับการตอบอนุญาตจึงจะดำเนินการสอบได้</p> <p>- การสอบวิชาชีพพิเศษของประเภทสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ สามารถดำเนินการสอบได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต</p> <p>เมื่อดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ก็ทำให้เรื่องขออนุมัติผลการสอบและขอประดับเครื่องหมายไปยังสำนักงานลูกเสือจังหวัดเพื่อพิจารณาผลการสอบ</p>

แนวปฏิบัติการสอนและการสอบเพื่อระดับเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษ

ประเภท	คุณสมบัติ	ขั้นตอนการดำเนินงาน				หมายเหตุ
		๑	๒	๓	๔	
<p>สามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือ เนตรนารี</p> <p>-คณะกรรมการสอบ วิชาชีพพิเศษ</p>	<p>-สอบผ่าน เครื่องหมาย ลูกเสือโลก</p> <p>-ผ่านพิธีเข้า ประจำกอง</p> <p>-ได้รับเครื่องหมาย วุดแบดจ์ ๒ ท่อน ประเภท สามัญรุ่นใหญ่ เป็นหัวหน้า</p> <p>-ผ่านการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น เป็นผู้ช่วย</p>	<p>-ขออนุมัติโครงการ สอบวิชาชีพพิเศษต่อ ผู้อำนวยการลูกเสือ โรงเรียน</p> <p>-สถานศึกษาทำคำสั่ง แต่งตั้งกรรมการสอบ วิชาชีพพิเศษพร้อม คุณวุฒิทางลูกเสือ หัวหน้ากรรมการคุม สอบแต่ละวิชา ต้องได้รับเครื่องหมาย วุดแบดจ์สองท่อน ประเภท สามัญรุ่นใหญ่ ส่วนกรรมการผู้ช่วย ต้องผ่านการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นความรู้เบื้องต้น</p>	<p>-สถานศึกษา ดำเนินการสอบตามที่ กำหนดไว้ในโครงการ</p>	<p>- เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ แล้วให้สถานศึกษา รายงานผลการสอบไป ยังสำนักงานลูกเสือ จังหวัดพร้อมแนบ หลักฐาน ดังนี้</p> <p>๑. หนังสืออนุมัติ โครงการของ สถานศึกษา</p> <p>๒. คำสั่งรายชื่อ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทางลูกเสือที่เป็น กรรมการสอบ</p> <p>๓. รายชื่อลูกเสือ เนตรนารีที่เข้าสอบ จำนวน ๒ ชุด โดยมี ประธานกรรมการ สอบและกรรมการลง ชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๓ คน</p> <p>๔. ส่งข้อสอบ ภาคทฤษฎีของทุกวิชา (อย่างน้อยวิชาละ ๒๐ ข้อ)</p> <p>๕. ส่งข้อสอบ ภาคปฏิบัติของทุกวิชา ๕.โครงการ (ถ้ามี)</p>	<p>- เมื่อได้รับอนุมัติผล การสอบจาก สำนักงานลูกเสือ จังหวัดแล้ว ให้ทำเรื่อง ขออนุญาตชื่อ เครื่องหมายวิชาชีพพิเศษ ตามที่สอบได้ไปอีก ครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้ ออกหนังสืออนุญาต นำไปติดต่อชื่อ เครื่องหมายวิชาชีพ ที่ร้านลูกเสือ หรือ ร้านค้าขององค์การคำ ครูสภาต่อไป</p> <p>-หลักฐานการสอบ จะต้องแสดงไว้ใน ลส.๘ ทะเบียนกอง ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และใน ลส.๑๗ บัตรประจำตัวลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่เพื่อเป็น หลักฐานการสอบได้</p>	<p>-ตามข้อบังคับคณะ ลูกเสือแห่งชาติว่า ด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชา พิเศษลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ (ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๒๘ ข้อ ๓.๔)</p>

แนวปฏิบัติการสอนและการสอบเพื่อระดับเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษ

ประเภท	คุณสมบัติ	ขั้นตอนการดำเนินงาน				หมายเหตุ
		๑	๒	๓	๔	
<p>วิสามันท์ ลูกเสือ เนตรนารี</p> <p>-สอบผ่าน เครื่องหมาย ลูกเสือโลก</p> <p>-ผ่านพิธีเข้า ประจำกอง</p> <p>-คณะกรรมการสอบ วิชาชีพพิเศษ</p>	<p>-สอบผ่าน เครื่องหมาย ลูกเสือโลก</p> <p>-ผ่านพิธีเข้า ประจำกอง</p> <p>-ได้รับเครื่องหมาย วูดแบดจ์ ๒ ท่อน ประเภท วิสามันท์ เป็นหัวหน้า</p> <p>-ผ่านการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ วิสามันท์ ขั้นความรู้เบื้องต้น เป็นผู้ช่วย</p>	<p>-ขออนุมัติโครงการ สอบวิชาชีพพิเศษต่อ ผู้อำนวยการลูกเสือ โรงเรียน</p> <p>-สถานศึกษาทำคำสั่ง แต่งตั้งกรรมการสอบ วิชาชีพพิเศษพร้อม คุณวุฒิทางลูกเสือ หัวหน้ากรรมการคุม สอบแต่ละวิชา ต้องได้รับเครื่องหมาย วูดแบดจ์สองท่อน ประเภทวิสามันท์ ส่วนกรรมการผู้ช่วย ต้องผ่านการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือวิสามันท์ ขั้นความรู้เบื้องต้น</p>	<p>-สถานศึกษา ดำเนินการสอบตามที่ กำหนดไว้ในโครงการ</p>	<p>- เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ แล้วให้สถานศึกษา รายงานผลการสอบไป ยังสำนักงานลูกเสือ จังหวัดพร้อมแนบ หลักฐาน ดังนี้ ๑. หนังสืออนุมัติ โครงการของ สถานศึกษา ๒. คำสั่งรายชื่อ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทางลูกเสือที่เป็น กรรมการสอบ ๓. รายชื่อลูกเสือ เนตรนารีที่เข้าสอบ จำนวน ๒ ชุด โดยมี ประธานกรรมการ สอบและกรรมการลง ชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๓ คน ๔. ส่งข้อสอบ ภาคทฤษฎีของทุกวิชา (อย่างน้อยวิชาละ ๒๐ ข้อ) ๕. ส่งข้อสอบ ภาคปฏิบัติของทุกวิชา ๕. โครงการ (ถ้ามี)</p>	<p>- เมื่อได้รับอนุมัติผล การสอบจาก สำนักงานลูกเสือ จังหวัดแล้ว ให้ทำเรื่อง ขออนุญาตชื่อ เครื่องหมายวิชาชีพพิเศษ ตามที่สอบได้ไปอีก ครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้ ออกหนังสืออนุญาต นำไปติดต่อชื่อ เครื่องหมายวิชาชีพ ที่ร้านลูกเสือ หรือ ร้านค้าขององค์การค้า คุรุสภาต่อไป</p> <p>-หลักฐานการสอบ จะต้องแสดงไว้ใน ลส.๙ ทะเบียนกอง ลูกเสือวิสามันท์ และใน ลส.๑๘ บัตรประจำตัวลูกเสือ วิสามันท์เพื่อเป็น หลักฐานการสอบได้</p>	<p>-ตามข้อบังคับคณะ ลูกเสือแห่งชาติว่า ด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชา พิเศษลูกเสือ วิสามันท์ (ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ.๒๕๒๙ ข้อ ๕.๕)</p>